



วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2559

Section: First Section/เกษตร

หน้า: 12(บน)

หัวข้อข่าว: ภาครัฐโรงงานหมอนยางพารา สกย.บ้าน

หนองครกพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางสร้างมูลค่าเพิ่ม

■ สกย.บ้านหนองครกพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางสร้างมูลค่าเพิ่ม

## ภาครัฐโรงงานหมอนยางพารา

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด เปิดโรงงานผลิตหมอนยางพารา หวังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตเกษตรกร และแก้ไขปัญหาราคาคตกต่ำ พร้อมพัฒนาความก้าวหน้าธุรกิจอุตสาหกรรมยางพารา

จริง : นายเศรษฐี ลิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโรงงานแปรรูปยางพาราภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพาราของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด โดยมีนายณัฐพงษ์บริพันธ์ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมพิธี ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด จังหวัดตรัง

นายเศรษฐีกล่าวว่า การดำเนินธุรกิจแปรรูปยางพาราของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด โดยเฉพาะในเรื่องการแปรรูปน้ำยางให้เป็นหมอนยางพารา และที่นอนยางพารา ถือว่าเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้นโยบาย คืนความสุขที่พอเพียงใน 27 วาระ กล่าวคือ การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและส่งผลกระทบต่อรายได้ความเป็นกินดีอยู่ดีของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดตรัง อย่างไรก็ตาม งบประมาณจังหวัดในปีงบประมาณพ.ศ.2560 ได้มีจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้สำหรับการส่งเสริมธุรกิจของสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้ ได้ผ่านการชี้แจงงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ด้าน นางสมจิตร์ ส่งสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังได้คัดเลือกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด เข้าร่วมเป็น 1 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนการดำเนินการของบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีตรัง จำกัด ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการเตรียมการจดทะเบียน โดยได้ระดมทุน

ดำเนินงานจำนวน 3,000,000 บาท และอาจจะต้องมีการเพิ่มทุนเป็น 4,000,000 บาท นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับหอการค้าจังหวัดตรัง ตามนโยบาย 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตรเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าสหกรณ์ฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าได้อย่างดี และเป็นสหกรณ์ตัวอย่างที่ทำให้ผลผลิตยางพาราสามารถพัฒนาเป็นสินค้าที่เกิดประโยชน์และตรงกับความต้องการของตลาดได้ ความคาดหวังจากนี้ไป การกำหนดราคารับซื้อยางพาราจากเกษตรกร ณ หน้าโรงงาน ขอให้สหกรณ์ฯ รับซื้อยางพาราจากสมาชิกในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด กิโลกรัมละ 2 บาท เพื่อคืนกำไรให้กับชาวสวนยางจังหวัดตรัง และเป็นการดูแลพี่น้องเกษตรกรในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม หากการดำเนินธุรกิจแปรรูปยางพาราได้ผลดี ก็อาจจะมีการเพิ่มราคารับซื้อน้ำยางพาราให้สูงกว่าราคาตลาดอีก กิโลกรัมละ 4-5 บาทได้ ซึ่งเชื่อว่าเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ที่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้โครงการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีต่อไป

นายณัฐพงษ์ บริพันธ์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ฯ ได้รับซื้อน้ำยางพาราจากสมาชิกมาแปรรูปเพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำได้อีกทางหนึ่ง ส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์ฯ ยังได้มีโอกาสพัฒนาความก้าวหน้าทางธุรกิจอุตสาหกรรมยางและเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราให้เป็นสินค้าในรูปแบบต่างๆ ตามที่ตลาดต้องการ

## กยท. ดัน สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รับมาตรฐาน มอก. พร้อมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางป้อนรัฐ – เอกชน

- ThaiPR.net

19 ก.ย. 2559

กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย เร่งส่งเสริมและผลักดันสหกรณ์กองทุนสวนยางทั่วประเทศให้รับมาตรฐาน มอก. พร้อมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ส่งขายภาครัฐและภาคเอกชน ดีเดย์แล้วที่ จ.สตูล - จ.สุราษฎร์ฯ และ กยท. พร้อมเดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่ายางพารา และสร้างความเข้มแข็งต่อไป ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยหลังจากลงพื้นที่เยือนโรงงานแปรรูปยางที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 1 ใน 15 มาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า กยท. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และสร้างการแปรรูปยางให้มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในส่วนของข้อมูลความรู้ และปัจจัยด้านอื่นๆ มาอย่างต่อเนื่อง ตามภารกิจของ กยท. โดยล่าสุด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสตูล และ สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพมคร จำกัด จังหวัด สุราษฎร์ธานี ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แล้ว ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือในการผลักดันการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าจากสถาบันวิชาการ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในการนำงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กยท. ได้เข้ามามีบทบาทในเชิงวิชาการสนับสนุนข้อมูลการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ปัจจุบัน สมอ. ได้รับรองมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม ยางพารา ประเภทแผ่นยางพาราสำหรับปูพื้นสนามกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้เกษตรกรสามารถแปรรูปยางพาราและส่งขายตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้กับหน่วยงานของภาครัฐได้ สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ยางตัวนอนปูพื้น ที่คาดว่าจะเร่งดำเนินการขอการรับรองมาตรฐานต่อไป ซึ่งทั้งสองสถาบันเกษตรกรมีความพร้อมที่จะส่งขายให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจ

ด้าน นายชำนาญ เมฆตรง ประธานชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันชุมนุมสหกรณ์ฯ มีสมาชิกรวม 16 สหกรณ์ ครอบคลุมครอบครัวชาวสวนยางกว่า 2,500 ครอบครัว จะนำยางพาราที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปประเภทต่างๆ ได้แก่ ยางคัตติ้ง และยางฟอง ซึ่งปริมาณยางที่รับซื้อประมาณ 800 กิโลกรัมต่อวัน สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลากหลาย อาทิ ไม้กวาดยางพารา แผ่นนวดฝ่าเท้า ยางพารา พื้นรองเท้าเพื่อสุขภาพ และแผ่นยางพาราสำหรับปูพื้นสนามกีฬา และเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ทางชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ในสินค้าผลิตภัณฑ์ประเภทแผ่นยางพาราสำหรับปูพื้นสนามกีฬา จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งถือว่าเป็นสหกรณ์กองทุนสวนยางแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้

นายชำนาญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ชุมนุมสหกรณ์ฯ มีความพร้อมรับการสั่งซื้อจากทางหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากสินค้าได้รับการรับรอง มอก. โดยเฉพาะแผ่นยางพาราปูพื้นสนามกีฬา ที่มีกำลังการผลิตแผ่นยางปูพื้น

ประมาณ 1,200,000 แผ่นต่อปี ซึ่งสนามกีฬาขนาดมาตรฐานจะใช้ยางปูพื้นประมาณ 10,000 แผ่นต่อสนาม หากหน่วยงานภาครัฐใดที่มีความต้องการแผ่นยางพาราปูพื้นสนามกีฬา สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ชุมนุมสหกรณ์ กองทุนสวนยางสตูล จำกัด เพราะนอกจากเป็นการสนับสนุนการใช้ยางพาราภายในประเทศแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

นายประพันธ์ นาคคิ่ง ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันทางสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการรับซื้อน้ำยางสดของสมาชิกสหกรณ์เท่านั้นในการแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน ซึ่งได้รับมาตรฐาน GMP และจะพัฒนาต่อยอดเป็นยางอัดก้อน เพื่อขยายตลาดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมองถึงการแปรรูปปลายทางเป็นผลิตภัณฑ์ โดยจะนำยางคัตติ้ง และยางฟองมาแปรรูปเป็นยางแผ่นปูพื้น เช่นเดียวกับชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด เพราะตลาดมีความต้องการค่อนข้างสูง และกำลังเร่งขอรับรองมาตรฐาน มอก. เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่ายภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่.

## กยท.เร่งพัฒนาคุณภาพยางพาราไทยสู่มาตรฐาน ป้อนตลาดใหญ่ทั้งอินเดีย-จีน

[ข่าวเศรษฐกิจ](#) สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 15:33:21 น.

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยผลการมาเยือนของนักธุรกิจอินเดีย ในการเจรจาผู้ซื้อพบผู้ขายทั้งในพื้นที่ภาคใต้ จ.สงขลา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บึงกาฬ ที่ผ่านมามาว่า ผลการเจรจาในครั้งนี้ ประเทศไทยได้ทราบถึงปริมาณความต้องการยางพารา และความต้องการของบริษัทผู้ผลิตยางล้อ โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุดิบ ปัญหาเรื่องกลิ่น ทั้งนี้ เตรียมมอบให้ กยท.เร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพยางไทยทั้งระบบให้ได้มาตรฐานระดับสากล

"การมาเยือนของคณะนักธุรกิจอินเดียในครั้งนี้ มีผู้ซื้อหลายบริษัทที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ผ่านทางการยางแห่งประเทศไทย โดย กยท.จะเป็นผู้ประสานงานหาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง STR 20 จากสหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีความพร้อมด้านการแปรรูป ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานการรับรองกับผู้ซื้อ และส่งให้บริษัทในประเทศอินเดียพิจารณาก่อนซื้อขาย นอกจากนี้ ยังมีความต้องการยางไทยจากหลายบริษัทในประเทศจีนที่ติดต่อเข้ามา จึงได้มอบให้ กยท. พิจารณาการจะเข้าไปรับซื้อยางตลาดในประเทศ เพื่อให้ได้สินค้าตรงตามความต้องการของผู้ซื้อแต่ละรายต่อไป" นายธีธัช กล่าว

อนึ่ง การเดินทางไปประเทศอินเดีย ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นับว่าเป็นโอกาสของไทยในการขยายตลาดและความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เร่งประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้สินค้าเกษตรอย่างยางพาราเป็นที่ต้องการของประเทศอินเดียในการแปรรูปอุตสาหกรรมยางล้อ และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ เพื่อใช้ภายในประเทศค่อนข้างสูง

โดยประเทศอินเดียมีปริมาณการใช้ยางในประเทศ 9 แสน - 1.1 ล้านตันต่อปี ในขณะที่ผลผลิตยางภายในประเทศได้ปีละ 5 แสนตัน ดังนั้นประเทศอินเดียยังมีความต้องการใช้ยางในประเทศประมาณ 4-5 แสนตันต่อปี จึงเป็นโอกาสของประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก จะส่งวัตถุดิบป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศ

- อินโฟเควสท์

โดย กษมาพร กิตติสัมพันธ์/รัชดา

โทร.02-2535000 ต่อ 317

อีเมล: rachada@infoquest.co.th

## กยท.ยะลา จัดแข่งขัน "กรีดยางชิงแชมป์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้"

18 ก.ย. 2559



การยางแห่งประเทศไทย จ.ยะลา ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยาง จัดแข่งขัน "กรีดยางชิงแชมป์ 5 จชต.

เกษตรกร ชาวสวนยาง จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกรีดยางชิงแชมป์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ "งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา 59" ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย จ.ยะลา จัดกิจกรรมขึ้นที่บริเวณ ภายในสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมอาชีพการทำสวนยางให้แก่เกษตรกรและให้เกษตรกรได้มีความรู้มีทักษะในการกรีดยางที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้น้ำยางมากที่สุด สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดความรักความสามัคคีเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกัน และ เกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐ

โดยมีเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 40 คนจาก จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ นายสุรชัย สุวรรณโณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จ.ยะลา และคณะกรรมการจากการยางฯ เป็นกรรมการในการตัดสิน

สำหรับกติกาการตัดสินการแข่งขันกรีดยาง ก็จะดูที่การเปิดกรีดความเรียบของหน้ากรีดถึงท่อน้ำยาง ความคล่องตัวความสิ้นเปลืองเปลือกและการรักษามุมกรีด 30 องศา โดยใช้เวลาการแข่งขัน 30 นาที โดยผู้ที่ชนะเลิศก็จะได้เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 7,000 บาท และรางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฏ สิทธิคง

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา



## กยท.เขตภาคใต้ตอนกลาง จัดโครงการมอบเงินสนับสนุนให้โรงเรียนองค์การสวนยาง

17 ก.ย. 2559

นายอภิเดช เชาวลิต ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง นายไสว นารีพล หัวหน้ากองแผนและวิชาการ นายฉัตรชัย ธนาวุฒิ หัวหน้ากองควบคุมและติดตาม และคณะผู้บริหาร พนักงานการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนกลาง พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้จัดโครงการมอบเงินสนับสนุนให้กับทางโรงเรียนองค์การสวนยาง ณ การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายอภิเดช เชาวลิต ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง ได้มอบเงินสนับสนุนให้ทางโรงเรียนองค์การสวนยาง ทั้งโรงเรียนองค์การสวนยาง 1 ,2,3 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การสวนยาง 1,2,3 และตัวแทนนักเรียน ได้เดินทางมารับเงินสนับสนุนดังกล่าว การยางแห่งประเทศไทยได้มอบเงินสนับสนุนให้ทางโรงเรียนในครั้งนี้ เพื่อให้ทางโรงเรียนนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาของนักเรียน เด็ก และเยาวชน ต่อไป

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดัชณี สัจจะบุญทวี

ผู้เรียบเรียง : วรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช





วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2559

Section: เศรษฐกิจมหภาค/-

หน้า: B2(ซ้าย)

คอลัมน์: เศรษฐกิจรอบทิศ: หนี้ประชาชนสูง จุดกำลังซื้อซึ่มยาว

## เศรษฐกิจ รอบทิศ

■ ดร.ธนิต โสรัตน์

รองประธานสภาองค์การนายจ้าง  
ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมไทย



# หนี้ประชาชนสูง จุดกำลังซื้อซึ่มยาว

ในที่สุดที่มงานเศรษฐกิจของรัฐบาลออกมายอมรับว่า เศรษฐกิจภายในปีนี้น่าจะไม่ได้ออกมาพลิกฟื้นได้ง่ายๆ...

ถึงแม้ว่าจีดีพีอาจขยายตัวได้ดีกว่าปีที่แล้ว แต่เกิดจากการลงทุนภาครัฐและมีอานิสงส์ไม่มากพอที่จะจุดกำลังซื้อให้กลับมาเพราะเศรษฐกิจภายในของไทยเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับการส่งออก เมื่อเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงอ่อนแอและเศรษฐกิจสหรัฐยังเปราะบางมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงทำให้เป็นปัจจัยจุดเศรษฐกิจไทยให้ซึ่มยาว

ผมเห็นด้วยกับการที่ผู้รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจออกมาพูดตรงๆ ไม่ใช่ให้ข้อมูลเพี้ยนๆ เหมือนกับที่ผ่านๆ มาเพราะหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะได้รู้ถึงข้อเท็จจริงเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาได้ถูกทาง

**ขณะที่ภาคเอกชนรู้ดีมานานแล้วว่า เศรษฐกิจไทยคงไม่ได้ฟื้นตัวได้ในเร็ววันเพราะอิงกับเศรษฐกิจโลกผ่านการส่งออก เมื่อเศรษฐกิจคู่ค้ายังอ่อนแอย่อมกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเกษตร ผลผลิตทั้งข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย โดยเฉลี่ย 60% ผลิตเพื่อการส่งออกเมื่อราคาสินค้าเกษตรตกต่ำจึงส่งผลกระทบต่อการจัดจ่ายใช้สอยของชาวบ้าน**

จากที่กล่าวข้างต้น จึงไม่แปลกใจว่าช่วงที่ผ่านมาร้านค้าห้างเล็กใหญ่ในช่วงไม่ใช่วินหยุดเจียบเขียบแทบไม่มีคนเดิน ร้านค้าย่อยต่างทยอยปิดเพราะสู้ค่าเช่าไม่ไหว แต่ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับค้าปลีกบางรายยังแข็งใจกล่าวว่าไตรมาสสุดท้ายสภาวะการณ์จะกลับมาดีกว่าที่ผ่านๆ มา โดยเชื่อมั่นว่ามีสัญญาณที่ดีทางบวก จากเทศกาลกินเจในเดือนหน้าและปลายปีอยู่ในช่วงไฮซีซั่นของการจัดจ่ายใช้สอย แต่ก็ยังมีความเป็นห่วงว่าสถานการณ์ปีนี้อาจไม่ได้ดีกว่าปีที่ผ่านๆ มา

ทั้งนี้ ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าปัญหาเศรษฐกิจภายในที่ซึ่มยาวเกิดจากหนี้ครัวเรือนอยู่ในสัดส่วนที่สูงมาก **ถึงแม้จะมีความพยายามที่จะแยกหนี้ธุรกิจระดับชาวบ้านหรือหนี้ด้านการศึกษาของบุตร-หลาน แต่หนี้ก็คือหนี้ไม่ว่าจะเรียกอย่างไรก็ต้องส่งต้นส่งดอก** แถมมีสัญญาณว่าระดับหนี้ของประชาชนมีการเร่งตัวมากขึ้นโดยพบว่ากลุ่มรายได้ต่ำมีการระดมจ่ายคืนต้นและดอกเบี้ยคิดเป็นสัดส่วน 36.7% ของรายได้

โดยเฉพาะแล้วประชาชนทั่วไปมีการหนี้ต้องจ่ายประมาณ 1 ใน 4 ของรายได้ ทั้งนี้ในระบบผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ผ่อนบัตรเครดิต ขณะที่ในชนบทส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ ธ.ก.ส. และหนี้นอกระบบซึ่งดอกเบี้ยแบบโหด รายได้ส่วนใหญ่จึงหมดไปกับการจ่ายหนี้ไม่มีเงินเหลือมากพอที่จะมาจัดจ่ายใช้สอยอะไรได้มากมาย



ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นข้อเท็จจริง...นั่งในห้องมีประตูหลายชั้นกว่าจะเข้าถึงหรือออกไปข้างนอกมีรถนำขบวนปิดกั้นตัวเองทำให้ไม่รู้ปัญหาหรือครับ

**หากจะช่วยเหลือมาตรการอะไรดีออกมาแต่ต้องเห็นผล ส่วนมาตรการที่จับต้องไม่ได้ไม่ควรใช้ในขณะนี้** เช่น มาตรการสอนเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจ หรือให้ชาวบ้านทำยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 สำหรับโครงการลงทุนประเภทเมกะโปรเจกต์ คงอีกนานกว่าประชาชนจะได้安心 ส่วนมาตรการของกระทรวงการคลังที่จะช่วยเหลือค่าเบี้ยประกันชีวิตให้ประชาชนรายได้น้อย ไม่ทราบว่าจะต้องให้ตายก่อนจึงค่อยได้ติดตั้ง...หรือครับ

(สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ทางเว็บไซต์ [www.tanitsorat.com](http://www.tanitsorat.com) หรือ [www.facebook.com/tanit.sorat](https://www.facebook.com/tanit.sorat))



#### ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

- นายแพทย์ประดัด สุขุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว "Master Heart Care Station" สดามี เดิมพลังพร้อมดูแลหัวใจอย่างมืออาชีพ เพื่อตรวจคัดและเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันดูแลหัวใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ เนื่องจาก ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตด้วยสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยภายในงานมี กิจกรรมTalk Show "รู้ทันเรื่องหัวใจ" โดยอาจารย์จตุพล ชมพูนุช ร่วมพูดคุยไขข้อข้องใจเรื่องโรคหัวใจ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง และการดูแลตัวเอง พร้อมรับข้อมูลความรู้ ความเข้าใจเรื่องหัวใจ วิธีป้องกัน การตรวจวินิจฉัย และการรักษาอย่างถูกวิธี เพราะเราเชื่อว่า หัวใจเป็นสิ่งสำคัญ คือพลังของชีวิตที่เป็นแรงขับเคลื่อนและต่อยอดคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ในวันอังคารที่ 20 กันยายน เวลา 13.30-15.30 น. ณ โถงชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพ
- กมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมงาน "สินค้าเกษตรคุณภาพ เกษตร อินทรีย์ วิถีปักษ์ใต้ ครั้งที่ 2" กิจกรรม ที่มุ่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร พร้อมเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านการตลาด พัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพปลอดภัย เตรียมก้าวสู่การเป็นเกษตรกรอินทรีย์ ในอนาคต ชมการเรียนรู้สร้างอาชีพเกษตรกรไทย (การเพาะเห็ดแครงและอื่นๆ) การจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัย การฝึกอาชีพเสริมรายได้ ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา ทุกวัน และกิจกรรมการแสดงดนตรีทุกคืน วันที่ 19 - 23 กันยายน ณ สำนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดสงขลา ที่เคยผู้เข้าชมงาน รับฟรี พันธุ์กล้วยไม้ (มีจำนวนจำกัด)
- สวากสตรีทแควร์แมนดิ้ง NEW ERA (นิว อีรา) เตรียมเฮ ล่าสุด วิจัย สิริสิงห์ บอสใหญ่แห่งบางกอกสปอร์ตแควร์ ได้รับไฟเขียว จาก นิว อีราอเมริกา เปิดชื่ออย่างเป็นทางการครั้งแรกในเมืองไทย ที่แคชวอลล์พลมออกมาไม่เท่าไรก็เกิดกระแสไฟเวอร์คนดังแห่กรี๊ดพร้อมใจ กันอวดทมหวกในสไตล์ของตัวเองกันยกใหญ่ หัวเรือใหญ่จริงปลื้มปริ่มจนออกปากจะมอบทมหวก NEW ERA ในคอลเล็กชั่นใหม่ล่าสุด ให้แก่ แฟนตัวจริง 50 ท่าน และพบกับสิทธิพิเศษอันอึกมากมายนานในงานเปิดตัว NEW ERA และยังได้สาวสวย คิมเบอร์ลี แอน เทียมศิริ และ แมทธิว ดิน มาร่วมสร้างสีสันให้เหล่าสาวกสตรีทแฟชั่นได้ฟินไปตามๆกัน ในวันพุธที่ 28 กันยายน เวลา 16.30-20.00 น. ณ ลานเอเทรียม 2 ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์

## เกษตรจังหวัดพัทลุง เชิญชวนเกษตรกร และผู้สนใจ ร่วมงาน เมืองเกษตรสีเขียว และเทศกาลผลไม้พัทลุง

19 ก.ย. 2559

นายอัคนีวุธ กลั่นน่วม เกษตรจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า จังหวัดพัทลุงโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง จัดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เมืองเกษตรสีเขียว และเทศกาลผลไม้จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2559 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ถ.ไชยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ กระบวนการขับเคลื่อน โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกร ผลิตสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผลไม้ของจังหวัดพัทลุง ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ภายในงาน มีการแสดงนิทรรศการความสำเร็จของโครงการเมืองเกษตรสีเขียวจาก 11 อำเภอ ละ 1 หมู่บ้าน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร เช่น สะตอ มังคุด เงาะ กล้วยน้ำว้า ลองกอง ทุเรียน สับปะรด ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันทางการเกษตร การเสวนาทางวิชาการ และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จากเกษตรกรโดยตรง

จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดนำร่องโครงการเมืองเกษตรสีเขียว และเป็น 1 ใน 6 จังหวัด ของประเทศ โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2558 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว 2 ,000 คน สินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ข้าว ผลไม้ ยางพารา ผัก นอกจากนี้ด้านพืชแล้ว ยังมีสินค้า สัตว์น้ำ ปศุสัตว์ ก็ได้รับการพัฒนาตามโครงการนี้เช่นเดียวกัน

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมพงษ์ หนูขวัญ

ผู้เรียบเรียง : ปิยะราช บุญประเสริฐ

แหล่งที่มา : สวท.พัทลุง



นายกเหล่ากาชาदनราธิวาส เปิดการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ กองงานศิลปาชีพและงาน  
กระจูด ในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2559

18 ก.ย. 2559



นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เปิดการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ กองงานศิลปาชีพ  
และงานกระจูด ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 41 ประจำปี 2559 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "84 พรรษา ศิลป  
าชีพนราแก้วไกล เทิดไท้องค์ราชินี"

วันนี้ (18 ก.ย.59) นางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เปิดงานมหกรรมการประกวด  
และแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ กองงานศิลปาชีพและงานกระจูด ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 41 ประจำปี  
2559 ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อ  
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมโครงการศิลปาชีพของจังหวัด  
นราธิวาส ซึ่งมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด  
นราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและพบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาสด้วย

สำหรับการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพในวันนี้ (18 ก.ย.59) ประกอบด้วย การแข่งขันสาน  
เสื่อกระจูดของสมาชิกศิลปาชีพ การประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ประเภท ปาหนัน ไบลาน กระจูด เรือกอกและ  
จำลอง ย่านลิเภา และการตัดสินการประกวดการตัดเย็บผ้าทอนราธิวาส ทั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ  
การประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ จำนวน 9 ราย และเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ ในวันที่  
21 กันยายน นี้ เวลา 07.00-12.00 น. ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนศูนย์  
ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส

อย่างไรก็ตาม นอกจากจะมีการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ในกองงานศิลปาชีพและงาน  
กระจูดแล้ว ระหว่างวันที่ 17-25 กันยายน 2559 เวลา 09.00-21.00 น. ยังมีการจัดนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด  
"84 พรรษา ศิลปาชีพนราแก้วไกล เทิดไท้องค์ราชินี" การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ การสานไม้ไผ่ สาน  
หญ้าแฝก ผลิตภัณฑ์จากใบยางพารา ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ (หนัง) และการแทงหยวก แกะสลักผลไม้ การ  
สาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพปักผ้า ทอผ้า เซรามิค ลิเกา ปาหนัน ไบลาน เรือกอและจำลอง กระจูด รวมถึงการ  
แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ เซรามิค และผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกมากมาย

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปพิชญานันท์ เทพรัักษ์

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฏ สิทธิคง

แหล่งที่มา : สวท.นราธิวาส

